

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2022**

1. Lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Nhà nước

Chiều 28/02/2022, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Nhà nước cho 04 tập thể, 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực được Chủ tịch Nước tặng thưởng.

Cụ thể, có 03 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; 09 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; 02 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc trong quá trình công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, có 02 tập thể, 04 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; 02 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; 02 tập thể, 12 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc trong công tác từ 2015 – 2019 và 2016 – 2020 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, có 02 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc trong hoạt động xã hội, từ thiện góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Tiếp tục thực hiện dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Đồng Tháp

Chiều ngày 28/02/2022, tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản ở Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ký kết viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật cho Tổ chức Seed to Table và Tổ chức Asia Rainbow để thực hiện một số dự án tại các tỉnh: Đồng Tháp, Trà Vinh và Kiên Giang.

Tại Đồng Tháp, Tổ chức phi lợi nhuận Seed to Table tài trợ Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, cải thiện sinh kế cho hộ nông dân có quy mô nhỏ thông qua việc chế biến các nông sản hữu cơ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên, cũng như phát triển địa phương gắn liền với việc gìn giữ môi trường (giai đoạn 3) với số tiền viện trợ 183.796 USD. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại

Đến năm 2025 sẽ xây dựng, hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành xúc tiến thương mại, các ngành hàng thương mại và xuất khẩu trọng điểm của tỉnh vào Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. Phần đầu có 100% các tổ chức xúc tiến thương mại và 200 doanh nghiệp được cấp tài khoản trên Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số và 50% trong số này có phát sinh giao dịch và chia sẻ thông tin.

Bên cạnh đó, 5% số lượng hội chợ, triển lãm, kết nối thị trường được tổ chức trên môi trường số; 100% các tổ chức xúc tiến thương mại và 300 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh và cán bộ các sở ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố được tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ cập nhật các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin

và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại và bảo đảm an toàn thông tin v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949